



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด (4พ.ย.60)	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว โครงการก้าวคนละก้าวฯ ล่าสุดมียอดบริจาค 60 ล้านบาทแล้ว ด้าน พ.ต.ต.นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์การออกกำลังกายและ การกีฬา กรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เชื่อว่าตนและทีมงานมีการเตรียมตัวก่อนวิ่งระยะยาวแล้ว แต่เป็นห่วงกลุ่มคนที่อาจไม่ได้เตรียมพร้อมแต่ร่วมวิ่งในระยะที่ตนและทีมงานวิ่งผ่าน ต้องระมัดระวังและต้องรู้ข้อจำกัดของตนเองในการวิ่ง ต้องสังเกตความคงทนของตน โดยสัญญาณที่บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเริ่มไม่ไหวแล้วคือ กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก และเป็นตะคริว ก็ควรต้องหยุดพัก รวมถึงต้องดูแลร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนวิ่งเนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศมีทั้งฝนตก แดดออก และช่วงเย็นอากาศเย็นลง ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ ส่วนการปฐมพยาบาลทางการกีฬา จะใช้หลักการ RICE คือ R = Rest การพัก โดยจัดให้บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บได้พักอย่างเต็มที่หลังจากเกิดบาดเจ็บ I = Ice การใช้ความเย็นประคบส่วนนั้นทันที 15-20 นาที ทุก 2 ชั่วโมง C = Compression การกด บีบรัด เพื่อไม่ให้เลือดออกในเนื้อเยื่อมากขึ้น E = Elevation การจัดวางส่วนที่บาดเจ็บให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้สะดวก ทำให้อาการบวมลดลงได้</p>
มติชน ไทยรัฐ (5พ.ย.60)	<p>-เสนอข่าว การวิ่งของคุณและคณะเข้าสู่ จ.ปัตตานี มีนายพงศ์เทพ โชยมุกด์ รองผู้ว่าฯ ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนกว่า 500 คน มาร่วมต้อนรับและบริจาคเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ระหว่างนั้นตนเกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง ทีมงานคาดว่าเกิดจากลักษณะการวิ่งที่ไม่ปกติ เนื่องจากตลอดเส้นทาง ตนจะเข้าไปทักทายจับมือประชาชน รับเงินบริจาค รวมทั้งต้องถ่ายเซลฟีในลักษณะนั่งยองๆ และก้มตัว ทำให้เกิดอาการปวดหลัง และเจ็บขาที่ต้องวิ่งๆ หยุดๆ ไม่ต่อเนื่อง แพทย์ของทีมได้ปฐมพยาบาลและกายภาพบำบัดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อประมาณ 45 นาที และเห็นควรให้หยุดวิ่งต่อเพราะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น และอาจจะส่งผลต่อการวิ่งระยะยาว รวมระยะทางจากจุดที่ออกวิ่งประมาณ 27 กม.</p> <p>ด้านเว็บไซต์ kaokonlakao.com ระบุยอดเงินบริจาคผ่านทุกช่องทาง เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. มียอดรวมเกือบ 73 ล้านบาท</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส (5พ.ย.60)	<p>-เสนอบทความ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สสส. กล่าวว่า โครงการก้าวคนละก้าวของ ตน บอดี้สแลม ทำให้ได้เห็นน้ำใจของคนไทยทั่วประเทศ และปลูกให้คนหันมาวิ่งออกกำลังกายกันเพิ่มขึ้น สสส.จึงร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดงาน “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Thai Health Day Run 2017) ซึ่งถ้ายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.นี้ ณ บริเวณสะพานพระราม 8</p>
มติชน ไทยรัฐ แนวนวน้ำ ไทยโพสต์ (6 พ.ย. 60)	<p>-เสนอข่าว นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กล่าวว่า ตอนนีตนได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้เลี่ยงเรื่องการถ่ายภาพ และขอให้เป็นการถ่ายภาพแบบหมู่คณะตามรายทางที่วิ่งผ่าน เนื่องจากหากถ่ายทุกคนจะใช้เวลามาก และขอใ้แจ้งการขอให้ตนถ่ายภาพเซลฟีในท่าต่างๆ ทั้งเอนตัว ย่อตัว เพื่อช่วยแบ่งเบาอาการปวดเมื่อย และลดอาการบาดเจ็บที่เป็นอยู่</p> <p>ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมและสง่ากำลังใจให้ทุกคนก้าวไปสู่ปลายทางแห่งความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ขอให้กำลังใจทุกคนที่ตั้งใจดีกับโครงการดีๆ เช่นนี้ และอยากขอความร่วมมือคนรักตนและแฟนคลับทุกคน ให้รอดำยรูปกับตนที่จุดพัก จะช่วยถนอมร่างกายและกล้ามเนื้อของตนได้มาก เพราะการวิ่งแล้วต้องหยุดบ่อยๆ อาจเป็นอันตรายกับคนวิ่งได้</p>
ข่าวสด (6 พ.ย. 60)	<p>-เสนอข่าว ยอดบริจาคในโครงการก้าวคนละก้าวฯ ขณะนี้มีจำนวนกว่า 80 ล้านบาทแล้ว ขณะที่เฟซบุ๊กเพจก้าวคนละก้าว ลงข้อความประชาสัมพันธ์การถ่ายรูปกับตนระหว่างเส้นทาง 1.ถ่ายภาพด้วยโหมดวิดีโอ 2.เจอกันที่จุดเช็คอินขอเข้าคิวตามพื้นที่ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ ส่วนระหว่างเส้นทางวิ่ง ขอความร่วมมือห้ามวิ่งฝ่าเข้ามาในขบวนวิ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (6พ.ย.60)	<p>เหมืองทองอัครา</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รัฐบาลประกาศ ม.44 แก้ปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ โดยสั่งให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตทุกประเภทยุติการทำเหมืองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 พร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย รวมทั้งตั้งคณะทำงาน 4 กระทรวง ประกอบด้วย อุตสาหกรรม สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจสอบประเด็น สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และรายงานให้กรม.รับทราบ</p> <p>ล่าสุดบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเต็ด จำกัด จากออสเตรเลีย ได้แต่งตั้งบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินคดี มีนายแอนดริว เบลล์ เอส.ซี เป็นที่ปรึกษาอาวุโส สำหรับประเด็นทางกฎหมายดังกล่าวที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น ยังอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาเพื่อหาข้อยุติภายใต้เงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ ข้อตกลง กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่บริษัทเห็นว่ามีโอกาสได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากไทย และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป</p> <p>ด้าน นายพลุ โลหารชุน ปลัด ก.อุตสาหกรรม จะหารือกับทีมทนายความถึงแนวทางการดำเนินงานและประเมินผลกระทบล่วงหน้า จากนั้นจะเสนอเรื่องให้นายอุตตม สาวนายน รว.อุตสาหกรรม พิจารณา ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมกรม. ในวันที่ 7 พ.ย.นี้</p>
เดลินิวส์ (6พ.ย.60) เว็บไซต์สจ.ปราจีนบุรี (6พ.ย.60)	<p>ตรวจสอบสมุนไพรรักษา มะเร็ง จ.ปราจีนบุรี</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนจำนวนมากเข้าคิวรอรับยาตำรับรักษามะเร็งของ นายแสงชัย หรือ หมอแสง แผลศตวรรษกุล ที่ ต.บางเตชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยนายแสงชัยบอกว่า อาจเป็นเพราะรับยาไปแล้วได้ผลจึงบอกต่อกันไป ทำให้มีผู้มารับยาเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 คน แต่ตอนนี้ตัวยาไม่พอแจก ต้องแบ่ง ๆ กัน ขณะที่ นางขวัญจิตร์ แดงศรี อายุ 32 ปี ชาว อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า มาเป็นครั้งที่ 2 อาการดีขึ้น จากที่เคยปวดก็หาย ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือคนยากจนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สจ.ปราจีนบุรี ชี้แจงความคืบหน้ากรณีการแจกสมุนไพรรักษา มะเร็ง ที่ ต.บางเตชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ว่า เมื่อต้นเดือนพ.ย. 2560 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการแจกสมุนไพรรักษา แคปซูล จำนวน 6 เม็ด/คน/ครั้ง โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เป็นระยะเวลา 9 ปี ผู้รับยาต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 6 ชลบุรี ผลการตรวจไม่พบยาในกลุ่มสเตียรอยด์ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ได้แนะนำและเสนอแนวทางดำเนินการ 3 แนวทาง 1.การขออนุญาตผลิตยาแผนโบราณ และการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ 2.การขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลประเภทคลินิกการแพทย์แผนไทย (เวชกรรม) 3.การขึ้นทะเบียนและรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่งผู้แจกยามีความประสงค์จะขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สจ.ปราจีนบุรีจะดี หารือกับ อัย. ติดตามให้ผู้แจกสมุนไพรรยื่นขออนุญาตต่อไป ทั้งนี้ สมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคได้ แต่อาจช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้น จึงไม่ควรละทิ้งการรักษาตามแนวแพทย์แผนปัจจุบัน</p>
ข่าวสด (5พ.ย.60)	<p>คลินิกเถื่อน จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน ผกก.สภ.เขลางค์นคร จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ชุดสืบสวนสรุปข้อมูลพยานหลักฐานต่าง ๆ คดี "ดีไวน์เวชกรรมคลินิก" หลังสอบปากคำพยานกว่า 10 คน ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกคือ น.ส.จันทร์จิรา ธิวงค์เงิน อายุ 20 ปี และพนักงานในคลินิกที่ผ่าตัดเสริมทรวงอกสาวประเภทสองชาวลำพูน อายุ 22 ปี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ทั้งหมดให้การแพทย์คนที่ผ่าตัดคือ นายจิรเดช เกตุรัตน์กุล หรือ หมอดิว ซึ่งผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์และรู้รูปกายยืนยันตัวตนของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดทำศัลยกรรม พบว่าเป็นคนละคนกับรูปนพ.จิรเดช เกตุรัตน์กุล ที่ปรากฏตามสื่อโซเชียล โดยแหล่งข่าวระบุว่า ชายที่แอบอ้างตัวเป็น "หมอดิว" เป็นพี่ชายของแพน.ส.จันทร์จิรา เจ้าของคลินิก เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการสวมรอยแอบอ้างใช้ชื่อแพทย์ในการเปิดให้บริการ ขณะนี้ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ที่ สภ.เขลางค์นคร รวมกว่า 20 ราย</p>
แนวหน้า ไทยโพสต์ (4พ.ย.60)	<p>พายุไต้ฝุ่นต้อมเรีย</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน 14 จังหวัดภาคใต้รับมือพายุไต้ฝุ่น "ต้อมเรีย" ระวังน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. กล่าวว่า ได้ให้สสจ.และรพ.ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรพ.ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เช่น รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.หลังสวน จ.ชุมพร และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ (6 พ.ย. 60)</p>	<p>รพ.มหाराช รพ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช เบื้องต้น ได้รับรายงานว่ายังไม่มียาทำวมสถานบริการ และทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมป้องกันและแผนการจัดบริการประชาชน โดย จ.นครศรีธรรมราชได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สสจ.แล้ว ได้กำชับให้สำรวจผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษและไม่สามารถเดินทางมาสถานบริการได้ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่า ภาคใต้ยังมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน "ดีอมเรีย" อีกทั้งบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกได้แผ่ลงมาถึงคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส</p> <p>-จ.สุรินทร์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 16-26 องศาเซลเซียส ชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างพากันก่อกองไฟไว้สำหรับผิงสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง หลายบ้าน มีการซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นจำนวนมาก</p> <p>-จ.บุรีรัมย์ อุณหภูมิลดลงเหลือ 21 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม เข้ารับการตรวจรักษาตามรพ. และคลินิกต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติกว่าร้อยละ 20 โดยเฉพาะที่รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน คาดว่าหากสภาพอากาศหนาวเย็นลงมากกว่านี้ จะมียอดผู้ป่วยเข้าตรวจรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ด้าน นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ แจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็ก คนชรา ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้เฝ้าดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ควรสวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากมีอาการไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตามร่างกาย ดื่มน้ำอุ่น นุ่มดื่มเสื้อผ้าหนา ๆ ไม่ควรตากแดดตากลม หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็น และหากมีอาการป่วยรุนแรง ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>ไทยโพสต์ (6พ.ย.60)</p>	<p>นโยบาย UCEP</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กำชับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและรพ.ทุกแห่ง สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอาการวิกฤตฉุกเฉินที่เข้าเกณฑ์ใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือ UCEP ช่วยให้ประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตสามารถเข้ารับการช่วยชีวิตโดยเร็วที่สุดภายใน 72 ชม. ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 2560 มีผู้ป่วยขอใช้สิทธิ์ 15,243 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 6,757 ราย หรือประมาณร้อยละ 44 ในจำนวนนี้ อยู่ในพื้นที่ กทม. 3,117 ราย ส่วนใหญ่เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงเริ่มโครงการพบว่าประชาชนและสถานบริการยังมีปัญหาเรื่องเกณฑ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถใช้สิทธิ์ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินขอให้แจ้งสายด่วน 1669 เพื่อให้จนท.ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้ประเมินในเบื้องต้น และส่งเข้ารับการรักษาที่รพ.ที่ใกล้ที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ (4พ.ย.60)</p>	<p>สัมมนานโยบายกรมการแพทย์</p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดสัมมนานโยบายการดำเนินงานกรมการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ร่วมประชุมที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ (4พ.ย.60)</p>	<p>นโยบายการดำเนินงานอก.</p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า รมว.สธ.ได้ให้นโยบายว่า คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะต้องร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ผลักดัน การดำเนินงานของ อก.ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นเสาหลักสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาและเวชภัณฑ์ให้กับประเทศ กระจายยาและเวชภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น และให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเข้าถึงยาให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ อก.ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ตามระบบการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยน ผู้ซื้อจากสปสช.เป็นรพ.ราชวิถี และต้องพร้อมดำเนินงานเป็น “อก. 4.0” โดยจะเร่งผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็ว อาทิ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ในเฟส 2 ที่รังสิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ (5พ.ย.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ. โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า หน้าที่หลักกก. คือ สร้างความมั่นคงทางด้านยาและผลิตยาให้เพียงพอต่อความต้องการของรพ.ในประเทศ และมีเป้าหมายใหม่คือ เดินหน้าขยายตลาดยาวัคซีน ไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วย เวียดนาม ลาว กัมพูชาและเมียนมา เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตให้แก่กก. ล่าสุดอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ที่รังสิต ภายในพื้นที่เดียวกับโรงงานผลิตยารังสิต เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ วัตถุประสงค์ทางยา ซึ่งจะสร้างเสร็จในเดือนธ.ค.นี้ ส่วนโรงงานผลิตวัคซีนที่ทับทิม จ.สระบุรี คาดว่าจะเดินหน้าผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ ไขหวัดนก ในเชิงอุตสาหกรรมได้ในปี 2562</p> <p>ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการ กก. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต เฟส 2 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี โดยจะสามารถผลิตยาได้เพิ่มอีกกว่า 100 รายการ หรือมีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 6,000 ล้านเม็ด/แคปซูลต่อปี จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตประมาณ 1,700 ล้านเม็ด/แคปซูลต่อปี สามารถผลิตยาได้ครอบคลุมการรักษาโรคเพิ่มมากขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Smart ไทย แลนด์ (4พ.ย.60)</p>	<p>เตือนผลิตภัณฑ์สุขภาพเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว อย.ร่วมกับตำรวจบก.ปคบ. ตรวจจับแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 ได้ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา INTOXIC ขายผ่านทางเว็บไซต์ชื่อ บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด จ.สมุทรปราการ</p> <p>ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รก.รองเลขาธิการ อย. เตือนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ อย่าขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดเพราะผิดกฎหมาย เนื่องจากพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มีข้อกำหนดเรื่องสถานที่ขายยาว่าต้องได้รับอนุญาต หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีมีโทษสูงสุด ส่วนผู้บริโภค เมื่อเจ็บป่วยไม่ควรซื้อยากินเองและไม่ซื้อยาผ่านทางเว็บไซต์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้อยาทุกครั้ง หากพบเบาะแสการโฆษณา การผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณ โดยเฉพาะอ้างลดความอ้วน เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หรือพบเห็นการขายยาผ่านทางเว็บไซต์และทาง Social Media ขอให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สสจ.ทั่วประเทศ หรือ สายด่วน บก.ปคบ. 1135</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (4พ.ย.60)</p>	<p>โรคหน้าหนาว</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศ 3 โรคที่คาดว่าจะพบหน้าหนาว ประกอบด้วย โรคไขหวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในเด็ก เพราะเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ค่อนข้างดีในสภาพอากาศเช่นนี้ โดยโรคไขหวัดใหญ่ ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา 30 ต.ค. 2560 มีผู้ป่วย 165,851 ราย เสียชีวิต 43 ราย โรคมือ เท้า ปาก ป็นีพบเกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง มากกว่าที่พบในปีที่ผ่านมา ๆ มา 5 เท่า มีผู้ป่วยสูงถึง 64,346 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนอุจจาระร่วงจากไวรัสในเด็ก มักเกิดกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ รับเชื้อเข้าผ่านทางอาหาร และน้ำดื่ม ทำให้เกิดภาวะท้องเสีย นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ภัยสุขภาพ ที่ต้องจับตามองในช่วงหน้าหนาว คือ อุบัติเหตุจากทัศนวิสัยไม่ดี จากสถานการณ์หมอกจัดในหน้าหนาว และภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น</p>
<p>ไทยโพสต์ (6พ.ย.60)</p>	<p>เตือนอันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊ส ตั้งแต่ปี 2551-2560 มีผู้ป่วย 27 ราย เสียชีวิต 7 ราย สาเหตุจากการสูดดมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องทำน้ำอุ่น ทำให้เกิดอาการหน้ามืด มึนงง ซาดอากาศหายใจ หงุดหงิด และเสียชีวิต คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ 1.ระบบระบายอากาศในห้องน้ำไม่เหมาะสม 2.อาบน้ำหรือทำกิจกรรมในห้องน้ำเป็นเวลานาน 3.อาบน้ำเป็นลำดับท้ายๆ โดยมีการอาบน้ำต่อเนื่องกันหลายคน 4.มีโรคประจำตัว 5.ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท สถานปฏิบัติธรรม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊สที่ได้มาตรฐาน ติดป้ายเตือนความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมบอกวิธีลดความเสี่ยงอย่างชัดเจน</p>
<p>ไทยรัฐ (5พ.ย.60)</p>	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่าระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 1-7 พ.ย. ของทุกปี โดยปีนี้รณรงค์ภายใต้หัวข้อ "Depression : Let's</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>Talk ชิมเศร้า...เราคุยกันได้" ว่า โรคซึมเศร้าเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพประชากรทั่วโลกมากกว่า 300 ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคนี้ 1.5 ล้านคน โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญ และมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้คือ ร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักเพื่อลดอคติและตราบาป และเพิ่มการเข้าถึง โดยใช้หลัก 3 ส.คือ สอดส่องมองหา (Look) จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น พูดน้อยลง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม เมื่อพบแล้วต้องใส่ใจรับฟัง (Listen) โดยมีการพูดคุยหรือสัมผัสโอบกอด เพื่อให้รู้สึกว่าได้ถูกทอดทิ้ง เมื่อพบว่ามีความซึมเศร้า คนในครอบครัวรู้สึกเกินกำลังให้รับส่งต่อเชื่อมโยง (Link) พบจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง</p>
<p>ไทยรัฐ (6พ.ย.60)</p>	<p>โรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส รองปลัด สธ. กล่าวว่าประเทศไทยมีประชาชนที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจเฉลี่ยปีละ 54,000 คน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยสูงสุด 3 ลำดับแรก สาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ เกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ความอ้วน และสูบบุหรี่ ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแข็งตัวหรือตีตัน ดังนั้น ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จึงควรตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อติดตามประเมินภาวะสุขภาพ ซึ่งหากพบมีผิดปกติจะได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดหรือรับคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ (4พ.ย.60)</p>	<p>โรคท้องร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประชาชนบางกลุ่มนิยมกินอาหารสุกๆ ดิบๆ รสชาติเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด อาหารแปลกๆ ประมงไม่สุก เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตราย และสารพิษหรือยาฆ่าแมลงตกค้าง อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ จึงต้องระมัดระวัง ต้องปรุงสะอาด ปลอดภัย วัตถุดิบอาหารต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร ใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึง ควรใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ผู้ปรุงไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง สวมผ้ากันเปื้อนหมวกคลุมผม และไม่ควรบริโภคอาหารที่ทิ้งไว้ข้ามวัน</p>
<p>สยามรัฐ (6พ.ย.60)</p>	<p>ความสำคัญอาหารมือเช้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กควรกินอาหารเช้าครบ 3 มื้อ โดยเฉพาะมือเช้า หากไม่กินร่างกายจะไปดึงสารอาหารสะสมสำรองในยามจำเป็นมาใช้แทน ทำให้อ่อนเพลีย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ไม่มีสมาธิเรียน เด็กวัยเรียนมีความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อน้ำหนักมากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ปกครองจึงต้องสร้างนิสัยการกินอาหารเช้าของเด็ก ทั้งนี้ พญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า เด็กควรกินอาหารเช้าครบ 5 หมู่ หลากหลาก และถูกหลักโภชนาการ</p>
<p>สยามรัฐ (6พ.ย.60)</p>	<p>กรม พ.จัดบริการผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60-100 ปีขึ้นไป มี 9,802,080 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 ซึ่งเป็นกลุ่มที่สังคมต้องให้การดูแล</p> <p>นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้เปิดศูนย์บริการและวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน คลินิกฝังเข็ม ให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการนักขัตฤกษ์) และคลินิกตา (เฉพาะวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โดยจักษุแพทย์จาก รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ณ อาคาร DMS-6 กรมการแพทย์</p>
<p>สยามรัฐ (6พ.ย.60)</p>	<p>เนื้องอกผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมสภาพของผิวหนัง เนื่องจากระบบควบคุมการสร้างเซลล์ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้มีเนื้องอกเกิดตามบริเวณต่างๆ มากกว่าหนุ่มสาว</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า เนื้องอกที่พบบ่อยแบ่งเป็น เนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกชนิดร้าย จึงไม่ควรอยู่กลางแจ้งแดดจัดเป็นเวลานาน ไม่แกะเกาบริเวณที่เป็นแผลหรือไฟ ที่สำคัญต้องคอยสังเกตและติดตามความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดกับผิวหนังเป็นประจำ</p>
<p>มติชน (6พ.ย.60)</p>	<p>ล้ามือผู้ป่วยทางจิต</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ โสပါกลาง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 8 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ถูกญาติจับล้ามือกับเสาปูนหน้าบ้าน มากกว่า 10 วัน และปล่อยให้อดข้าวและน้ำหลายวัน ผู้สื่อข่าวสอบถามทราบว่า นายสุวิทย์สติไม่สมประกอบเพราะเคยติดยาเสพติดมาก่อน แม้จะรักษาตัวจนหาย แต่เวลามีอาการเครียดมักจะทำอะไรผิดๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ร้ายญาติพี่น้อง รวมทั้งทำร้ายร่างกายชาวบ้านในพื้นที่มาหลายครั้ง ทำให้ญาติต้องจับล่ามโซ่เพื่อไม่ให้ออกไปอาละวาดนอกบ้าน พร้อมทั้งขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยประสานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง ช่วยรักษานายสุวิทย์ให้หายขาด</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 (6พ.ย.60)</p>	<p>ใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก</p> <p>-เสนอข่าว นายกิติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามอบอำนาจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ โดยสินค้าที่จะมอบอำนาจ ได้แก่ สินค้าไม้ มอบอำนาจให้กรมป่าไม้ ช้าง มอบอำนาจให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ สินค้าเกษตร มอบให้กรมวิชาการเกษตร สินค้าประมง มอบให้กรมประมง และสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาและอาหาร มอบอำนาจให้ ออย. เป็นผู้ดูแล หากได้ข้อสรุปว่าจะมอบอำนาจสินค้ารายการใดแล้วจะนำเสนอกรมพาณิชย์ พิจารณา ก่อนนำเสนอให้กรมพิจารณาเห็นชอบ หลังจากนั้นจะดำเนินการมอบอำนาจต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ (4พ.ย.60)</p>	<p>องค์กรโปร่งใส</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระบุว่า การคัดเลือกองค์กรที่สมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ประจำปี มีองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกทั้งภาครัฐและเอกชน 24 องค์กร ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส เท่านั้น เนื่องจากไม่มีองค์กรใดที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ ป.ป.ช.กำหนดไว้ โดยรางวัลชมเชยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัย</p>
<p>ไทยโพสต์ (4พ.ย.60)</p>	<p>การใช้ดิจิทัลของเด็กไทย</p> <p>-เสนอบทความว่า สังคมต้องตระหนักเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กไทย เนื่องจากปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์และเรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็วกว่าวัยอื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยผลสำรวจของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในปี 2556 พบมีเด็กติดเกม 2.7 ล้านคน จากเด็ก 18 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กยุคใหม่โดยขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาควบคุมสื่อออนไลน์</p>
<p>แนวหน้า (6พ.ย.60)</p>	<p>ชายหาดปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว ชายะที่พบบ่อยที่สุดในบริเวณชายหาด คือ ก้นกรองบุหรี่ โดยเฉพาะในประเทศไทย แต่ละวันมีก้นบุหรี่เกิดขึ้นกว่า 100 ล้านชิ้น ซึ่งขยะจากบุหรี่ประกอบด้วยสารที่ออกซิเจน นิโคติน ยาฆ่าแมลง และสารก่อมะเร็ง จึงมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่บริเวณพื้นที่ชายหาด มีชายหาดเข้าร่วมโครงการนำร่อง 24 ชายหาด 15 จังหวัด และหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นเวลา 90 วัน ก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป ในวันที่ 1 ก.พ. 2561 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>สยามธุรกิจ (4พ.ย.60)</p>	<p>มอก.สมุนไพรร</p> <p>-เสนอข่าว นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแลนด์ 4.0 ให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยมีมาตรฐาน ตั้งเป้าหมายในปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพของอาเซียน โดยเตรียมประกาศมาตรฐานสมุนไพรไทยเพิ่ม 5 ชนิด ได้แก่ โพล โบบัวบก ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และกระชายดำ พร้อมปรับปรุงมาตรฐานเดิม 7 เรื่องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค</p>
<p>ไทยรัฐ (4พ.ย.60)</p>	<p>พัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจรพ.สระบุรี</p> <p>-เสนอข่าว อบจ.สระบุรีมอบงบประมาณปี 2561 ให้รพ.สระบุรี 67,675,000 บาท เพื่อเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจและเครื่องมือการแพทย์ ซึ่งอาคารดังกล่าวประกอบด้วย ห้องผ่าตัด 17 ห้อง ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัดหัวใจ ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ส่องกล้อง ห้องคลอดและหอผู้ป่วย ฯลฯ การก่อสร้างจะเสร็จเดือนตุลาคม 2561</p>
<p>แนวหน้า (4พ.ย.60)</p>	<p>ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทย์และพยาบาลรพ.อำนาจเจริญออกประชาสัมพันธ์โครงการปันปันบุญ สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.อำนาจเจริญ และขอร่วมบริจาคครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.อำนาจเจริญ โดยจะจัดกิจกรรมวันที่ 12 พ.ย. 2560 ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ต.บุง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชี เลขที่ 319-0-90540-1 ชื่อบัญชี อาคาร 114 เตียง รพ.อำนาจเจริญ ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์มติชน (6พ.ย.60)	<p>พิธีรักษาโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญยืน วินทะไชย ชาวบ้าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ถูกสุนัขของตนเอง ซึ่งประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมา มีอาการผิดปกติ หางตก น้ำลายยืด กัดและข่วนที่มือและแขน จากนั้นสุนัขหายไป สันนิษฐานว่าอาจเป็นอาการเริ่มแรกของสุนัขบ้า จึงทำพิธีแก้เคล็ด เรียกว่า การทำกลเผาหมาว้อ (เผาหมาบ้า) ตามความเชื่อดั้งเดิม ด้วยการจุดไฟเผาร่างนายบุญยืน โดยให้อนรอฟลุ๊กโหมจนกว่าจะไหมไหม ค่อยรับลูกชิ้นจากกองไฟ ซึ่งนายบุญยืนเชื่อว่าตนเองจะปลอดภัย และให้เวลาอีก 20 วันเพื่อพิสูจน์ว่าแม้จะไม่มีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า ก็จะไม่ตาย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch